



ที่ พย ๐๐๒๓.๖/ว ๕๐๐

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
เทศบาลเมืองพะเยา และเทศบาลเมืองดอกคำใต้

ด้วยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงบูรณาการความร่วมมือ
๗ กระทรวง การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มผู้สูงอายุ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ มุ่งเน้นให้เกิดการ
ดำเนินงานแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ สนับสนุนการพัฒนาเมืองหรือชุมชนที่มีการดำเนินงานเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการ
(Age - Friendly Communites / Cities) อีกทั้งยังเป็นการเตรียมการชุมชนรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประเด็น
มุ่งเน้นประกอบด้วย ๑. ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ๒. ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาว และ
๓. มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมและบริการทางสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยาขอส่งคู่มือเมืองหรือชุมชนที่เป็นมิตร
กับผู้สูงอายุและผู้พิการ และขอความอนุเคราะห์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแจ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประเมินตนเองตามเกณฑ์องค์ประกอบของเมืองหรือชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
และผู้พิการ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยผลการประเมินจะเป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับการ
วางแผนพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานเมืองหรือชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการ ในเขตสุขภาพที่ ๑
ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และเทศบาลเมืองขอให้
พิจารณาดำเนินการด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
โทร. ๐-๕๔๔๔-๙๖๒๓ - ๒๔ ต่อ ๑๓



ที่สร ๐๙๑๑.๑๐/ ๑๒๕๖๕

ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ กรมอนามัย
๕๑ ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประเมินตนเองตามเกณฑ์เมืองหรือชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการ
เรียน ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือ และแบบประเมินเมืองหรือชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงบูรณาการความร่วมมือ ๗ กระทรวง การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มผู้สูงอายุ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ มุ่งเน้นให้เกิดการดำเนินงาน แบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างยิ่งย่น ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สนับสนุนการพัฒนาเมืองหรือชุมชนที่มีการดำเนินงานเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการ (Age - Friendly Communities / Cities) อีกทั้งยังเป็นการเตรียมการชุมชนรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประเด็นมุ่งเน้นประกอบด้วย ๑. ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ๒. ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาว และ ๓. มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมและบริการทางสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง นั้น

ในการนี้ ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ กรมอนามัย ขอส่งคู่มือเมืองหรือชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการ และขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งให้องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ประเมินตนเองตามเกณฑ์องค์ประกอบของเมืองหรือชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยผลการประเมินจะเป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับการวางแผนพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานเมืองหรือชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการ ในเขตสุขภาพที่ ๑ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

สวิต ยุตบุตร

(นางสาวสิตาพัฒน์ ยุตบุตร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ

โทร.๐ ๕๓๒๗ ๒๗๔๐ ต่อ ๓๐๘

โทรสาร ๐ ๕๓๒๗ ๔๐๑๔

คู่มือ และแบบประเมินตนเอง
ตามองค์ประกอบของเมืองหรือชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการ



คู่มือเมืองหรือชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการ
(Age – Friendly Communities / Cities)



QR CODE ประเมินตนเอง
ตามองค์ประกอบของเมืองหรือชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการ



Line กลุ่ม เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการ เขต ๑